

# KHÔNG ĐỂ ĐỨT GÃY TINH THẦN “XÂY” VÀ “CHỐNG”

(Tiếp theo trang 1)

Để hiểu rõ những chuyển biến tích cực và kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá vấn đề một cách khách quan, toàn diện. Trước hết, đó là tinh thần, phương châm chỉ đạo kết hợp “xây” và “chống”.

Kết luận số 01 nêu rõ nhiệm vụ: “Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn”.

Quá trình quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 cần thấy rõ: Đảng ta đã đặt ra yêu cầu vừa khái quát vừa cụ thể về việc phải gắn chặt, kết hợp việc học tập, làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp, trong đó có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống

**Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...**

(trích Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị).

tiêu cực, suy thoái trong nội bộ. Như vậy, kết quả học tập, làm theo Bác cần phải được thể hiện cụ thể thông qua hành động, việc làm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Nói cách khác, nó phải được lượng hóa cụ thể trên thực tế.

Trong các hội nghị chuyên đề và quá trình tiếp xúc cử tri, rất nhiều lần các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã lưu ý, việc có nhiều cán bộ suy thoái, tham nhũng

bị điều tra, xử lý không phải là “càng chống càng sai”, “càng học càng kém”... mà bản chất của vấn đề là do càng ngày càng, việc làm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Nói cách khác, nó phải được lượng hóa cụ thể trên thực tế.

Trong các hội nghị chuyên đề và quá trình tiếp xúc cử tri, rất nhiều lần các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã lưu ý, việc có nhiều cán bộ suy thoái, tham nhũng

Với tinh thần “chặt chẽ để cứu cây”, “trì một người để cứu muôn người” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, chúng ta cần thấy rõ, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái là những biểu hiện vô cùng tinh vi, vô cùng khó khăn để có thể lời ra ánh sáng công lý. Chủ nghĩa cá nhân như sâu mọt đục khoét bên trong thân cây.

Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tiêu cực gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo Bác với tinh thần “lấy xây để chống” thời gian qua đã lời ra được hàng loạt cán bộ suy thoái trong nội bộ Đảng. Đó là thành tựu của cuộc đấu tranh đẩy cam go, phức tạp và không ít “hy sinh”. Thành tựu đó đã góp phần làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh, ngày càng đạo đức, văn minh để xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của nhân dân.

### Sự phát triển của tư duy và đòi hỏi gắn gao từ thực tiễn

Việc học tập, làm theo Bác không phải đến bây giờ Đảng ta mới đặt ra mà đó là một hành trình mang tính hệ thống, thể hiện sự phát triển tư duy lý luận của Đảng và những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ. Ngay sau khi Bác mất, trong Điều văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Bí thư thứ nhất Lê Duẩn

đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969 đã thể hiện sắt son lời thề: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người...”.

Từ đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và kiều bào yêu nước khắp nơi trên thế giới đã ghi nhớ khát vọng “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trải qua mỗi giai đoạn lịch sử, cách mạng dân tộc đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, việc học tập, làm theo Bác cũng đòi hỏi có sự phát triển, bổ sung những nội dung, yêu cầu mới. Đó là sự phát triển tất yếu của tư duy biện chứng.

17 năm qua kể từ khi Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay, việc học tập và làm theo Bác không ngừng được điều chỉnh, bổ sung nội dung, hình thức, giải pháp thực hiện. Đảng ta đã cụ thể hóa sự phát triển tư duy lý luận và đáp ứng yêu cầu gắn gao từ thực tiễn của đất nước bằng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc ban hành, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01 đã thể hiện yêu cầu ngày càng

cao đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Kết luận số 01 chỉ rõ: Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các khâu đột phá, các vấn đề cấp bách, bức xúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao... Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, né nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi...

Với phương châm kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”, sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong hệ thống chính trị bị xử lý kỷ luật, lời ra trước ánh sáng công lý. Đặc biệt, hiện nay, khi hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tiếp tục được củng cố, đẩy mạnh, số lượng cán bộ, đảng viên suy thoái,

tham nhũng bị cấp tra, điều tra, xử lý ở các cấp chắc chắn sẽ còn nhiều thêm.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ tiếp tục diễn ra cam go, phức tạp nhưng với tinh thần kiên trì, quyết liệt, không có vùng cấm, “lấy xây để chống”, chúng ta có niềm tin son sắt vào thắng lợi của Đảng.

Vấn đề cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị các cấp cần có là sự nhận thức thấu đáo, đầy đủ, sâu sắc bản chất của vấn đề bằng pháp luật tư duy biện chứng. Tuyệt đối không tư duy kiểu “thót vắng” dẫn đến nghe theo, hùa theo, làm theo những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội. Cán bộ, đảng viên có nhận thức thấu đáo, đầy đủ thì mới có cơ sở vững chắc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện ngày càng sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Tinh thần “xây” và “chống”, “lấy xây để chống” cần được củng cố, tiếp lửa thường xuyên, liên tục bằng “tiếng hô hào ứng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “độc ngành thông suốt”..., không để đứt gãy vì bất cứ lý do gì, bất cứ hoàn cảnh nào.

(theo qdnd.vn)

## THÀNH PHỐ TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình luôn tri ân người có công (NCC) với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.



Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình thăm hỏi, tặng quà thương binh hạng 1/4 Trần Minh Đạo, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo.

Thành phố Thái Bình có hơn 7.700 NCC với cách mạng. Thời gian qua, thành phố quan tâm chăm sóc NCC với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực, đó là giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, chi trả trợ cấp, cấp thẻ BHYT, tặng sổ tiết kiệm; công tác điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho NCC; hỗ trợ xây, sửa nhà; vận động các đoàn thể, tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí sửa chữa nhà, tặng quà; tạo điều kiện cho NCC vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế... Những việc làm đó góp phần nâng cao đời sống NCC. Đến nay, thành phố không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu về khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố đã chuyển hơn 21.500 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và thành phố tặng gia đình chính sách, NCC trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trích hơn 30 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố cho Hội

Thương binh nặng - Thương bệnh binh làm kinh tế thành phố và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố hỗ trợ 122 người là thương binh, bệnh binh nặng, người bị nhiễm chất độc hóa học gặp khó khăn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng và một lần cho gần 6.500 NCC và thân nhân với số tiền trên 72 tỷ đồng bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tổ chức chi trả tiền điều dưỡng tại gia đình năm 2023 cho 1.870 người với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; tiền trợ giúp phương tiện chính hình năm 2023 cho 188 người với số tiền hơn 240 triệu đồng.

Phường Đê Thâm hiện có 256 gia đình chính sách, NCC, trong đó có 98 thương binh, bệnh binh. Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Hương cho biết: UBND phường thường xuyên quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đưa các hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC thành một nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng chính sách không ngừng được cải thiện. 100% gia đình chính sách trên địa bàn phường đều có nhà ở ổn định. Ngoài ra, các đoàn thể của phường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân NCC như thăm, tặng quà gia đình chính sách; vệ sinh Đền thờ Liệt sĩ; tổ chức thấp nền tri ân các anh

hùng liệt sĩ... Qua đó góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương: Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, từ ngày 6 - 9/7 thành phố tổ chức đoàn công tác đi dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ: A1, Độc Lập, Him Lam và Tổng Khảo thuộc tỉnh Điện Biên. Đồng thời, tổ chức thăm, tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng NCC trong tỉnh; thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và một số thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý mộ, nghĩa trang liệt sĩ; bố trí nguồn lực nâng cấp, sửa chữa công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ. Tổ chức dâng hương và thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng loạt vào tối ngày 26/7 tại các nghĩa trang liệt sĩ thành phố, đài tưởng niệm, nhà bia ghi công các anh hùng liệt sĩ tại địa phương. Cùng với đó, chỉ đạo các phòng, ban liên quan đơn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, NCC với cách mạng bảo đảm trang trọng, kịp thời, đúng chế độ.

MINH NGUYỆT

## Niềm vui từ những ngôi nhà đại đoàn kết

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vi người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ủng hộ để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

tham gia tích cực của các tổ chức xã hội.

Ông Nguyễn Tiến Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây mới 26 ngôi nhà từ nguồn quỹ “Vi người nghèo” và nguồn hỗ trợ của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Đại tá Đỗ Văn Tú, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chia sẻ: Năm 2023, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ kinh phí xây dựng 28 ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Đông Hưng và huyện Thái Thụy với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà, trong tháng 5 đã khánh thành 11 nhà. Toàn bộ kinh phí do Tổng công ty trích từ quỹ phúc lợi. Thông qua hoạt động này, Tổng công ty mong muốn các chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo, người yếu thế sẽ ngày càng lan tỏa để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những người có hoàn cảnh khó khăn” - anh Trương chia sẻ.

Ở tuổi 66, bà Đào Thị Thoi, thôn 2 An Định, xã Thụy Văn (Thái Thụy) lần đầu tiên được sống trong ngôi nhà khang trang. Khi được chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà, bà Thoi vừa mừng vừa lo. Bà chia sẻ: Ngôi nhà mới là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Các vật dụng thiết yếu trong nhà cũng được mọi người trong xã, thôn tặng. Bây giờ tôi không phải đi ở nhờ mỗi khi mưa bão, yên tâm sống phần đời còn lại. Xin cảm ơn chính quyền, MTTQ các cấp cùng các đoàn thể đã quan tâm, giúp đỡ tôi.

Ngôi nhà của bà Thoi là 1 trong 8 ngôi nhà dành cho hộ nghèo được xây mới trên địa bàn xã Thụy Văn trong 6 tháng đầu năm 2023 với tổng kinh phí 640 triệu đồng. Ông Vũ Hữu Năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Chúng tôi đã khánh thành và bàn giao 4 nhà đại đoàn kết, những ngôi nhà còn lại sẽ được khánh thành trong thời gian tới. Cùng với sự hỗ trợ từ cấp trên, chính quyền xã nỗ lực tuyên truyền, vận động và phối hợp với các nhà hảo tâm để hỗ trợ kinh phí xây nhà cho các hộ nghèo, trong đó có sự



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà cho gia đình bà Ngô Thị Ngọc, xã Hà Giang.

tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ quỹ “Vi người nghèo”. 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ hơn 7,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này cùng với sự tham gia đóng góp, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp đã trích trên 14 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới 168 nhà đại đoàn kết.

Để quá trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà bảo đảm công khai, minh bạch, ban vận động quỹ “Vi người nghèo” các cấp đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng,

lập danh sách hỗ trợ tập trung vào hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... đang sinh sống trong những căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Quá trình rà soát, lựa chọn bảo đảm công khai, đúng đối tượng thụ hưởng.

Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình được khánh thành là thêm niềm vui, qua đó giúp hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

NGUYỄN TRIỆU



Nhà đại đoàn kết của bà Đào Thị Thoi, thôn 2 An Định, xã Thụy Văn (Thái Thụy).